

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**    **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14155 /BGTVT-CYT  
V/v xin ý kiến bổ sung đối tượng  
được sử dụng test nhanh kháng  
nguyên Covid-19 do Bộ Y tế cấp  
cho Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia ngày 16/7/2021 và 18/7/2021, theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cử cán bộ y tế ngành GTVT hỗ trợ, phối hợp với y tế địa phương thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (lái xe, phụ xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe) để đảm bảo lưu thông hàng hóa, tránh ách tắc phương tiện tại các chốt kiểm soát giữa khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và khu vực liên kề, đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn.

Ngày 21/7/2021, Cục Y tế GTVT (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT) đã tiếp nhận 100.000 bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19 xuất xứ Hàn Quốc từ nguồn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế (theo Quyết định số 3511/QĐ-BYT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xuất cấp vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bộ GTVT).

Thực hiện Công văn số 5982/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về sử dụng test nhanh kháng nguyên Covid-19, đến nay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ GTVT đã phân bổ theo đề xuất của các địa phương và sử dụng hỗ trợ thực hiện test nhanh miễn phí cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa với tổng số 93.000 test. Số test còn lại (7.000 bộ kit test) hiện đang được bảo quản tại kho vật tư phòng dịch của Cục Y tế GTVT.

Đến nay, kể từ sau khi cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, nhu cầu xét nghiệm test nhanh đối với người vận chuyển hàng hóa cơ bản không còn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ GTVT kính đề nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc cho phép Bộ GTVT bổ sung đối tượng được sử dụng bộ test nhanh đã được Bộ Y tế phân bổ như sau:

1. Đối với các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ tại vùng dịch (Tổ Công tác đặc biệt của Bộ GTVT, Đoàn y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW...), lãnh đạo Bộ GTVT, cán bộ các Vụ, Tổng cục, các Cục và cán bộ Cục Y tế GTVT thường xuyên tham gia họp tại Văn phòng

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch: được phép sử dụng test nhanh miễn phí để sàng lọc nguy cơ nhiễm Covid-19 trước và sau khi đi công tác/đi kiểm tra trở về.

2. Cấp cho các đơn vị y tế ngành GTVT để định kỳ xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế là những đối tượng có nguy cơ cao, thường xuyên tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Y tế GTVT cập nhật tình hình sử dụng test, đảm bảo việc sử dụng test nhanh đúng mục đích, chỉ sử dụng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT mong sớm nhận được ý kiến của Bộ Y tế./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long;
- Bộ trưởng (đề b/cáo);
- Vụ Vận tải;
- TCĐBVN;
- Lưu: VT, CYT (Thu).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**



**Lê Anh Tuấn**